

Doanh nghiệp dệt may giữa vòng xoay gian khổ

Việc thiếu đơn hàng sản xuất, chi phí đầu vào tăng cao, áp lực việc làm cho người lao động, thị trường tiêu thụ băng bó... khiến các doanh nghiệp dệt may "đứng ngồi không yên". Đây là nguyên nhân, doanh nghiệp phải làm gì để thoát khỏi tình trạng này là câu hỏi khó nhưng rất cần sớm có câu trả lời để doanh nghiệp dệt may duy trì sản xuất, kinh doanh hiệu quả.



Công ty Tân Đề đầu tư đổi mới công nghệ và đẩy mạnh chuyển đổi số để nâng cao sức cạnh tranh trên thị trường.

Khó khăn bủa vây

Từ đầu năm đến nay, đi tới khu công nghiệp, cụm công nghiệp, địa phương nào trên địa bàn tỉnh, ai cũng có thể cảm nhận được khó khăn của các doanh nghiệp (DN) dệt may. Tình trạng công nhân chỉ làm việc 5 - 6 giờ/ngày, thậm chí phải nghỉ việc đến cả ở không ít DN. Nguyên nhân xuất phát từ việc các DN thiếu đơn hàng sản xuất hoặc sản phẩm sản xuất ra không tiêu thụ được. Ông Vũ Duy Hân, Giám đốc Công ty TNHH Dệt may Trường Sơn Thịnh (cụm công nghiệp Mê Linh, huyện Đông Hưng) cho biết: Công ty chuyên sản xuất quần áo xuất khẩu vào thị trường Hàn Quốc, Mỹ, châu Âu. Năm nay, hoạt động của Công ty rất khó khăn, đáng lo nhất là đơn hàng các đối tác ký ở mức nhỏ lẻ, đơn giá lại thấp nên chúng tôi ở vào thế "ăn đông từng bữa" bảo đảm việc làm cho hơn 700

lao động và Công ty gần như không có lợi nhuận. Việc không có nhiều đơn hàng cũng khiến chúng tôi chưa thể đưa một xưởng sản xuất mới với giá trị đầu tư hơn 50 tỷ đồng vào hoạt động được.

Tình trạng thiếu đơn hàng diễn ra ở hầu hết DN dệt may xuất khẩu. Không chỉ DN trong nước, các DN FDI cũng chung cảnh ngộ. Lãnh đạo Công ty TNHH PS Vina (khu công nghiệp Gia Lễ) cho biết: Thị trường châu Âu, Mỹ đang gặp khủng hoảng, nhu cầu tiêu dùng giảm mạnh làm cho các đối tác xuất khẩu của chúng tôi giảm sản lượng. So với cùng kỳ mọi năm, số đơn hàng của PS Vina giảm tới 50%. Lúc này, để duy trì việc làm cho 1.500 lao động là cố gắng lớn của Công ty.

Nhiều người ví DN dệt may đang ở giữa tâm bão khó khăn cũng chẳng sai. Một mặt DN đơn đao tìm kiếm đơn hàng sản

xuất, một mặt phải chịu áp lực về thiếu hụt dòng tiền, kinh doanh khó khăn, vốn vay, lãi suất vay cao. Thêm vào đó, giá nguyên liệu, phụ liệu của ngành may mặc, dịch vụ logistics tăng cao cũng ảnh hưởng đến chi phí sản xuất và lợi nhuận, làm cho DN đã khó lại càng thêm băng bó.

Nguyên nhân nhiều phía

Trao đổi với chúng tôi, điều đầu tiên các DN dệt may nhận định, việc đơn hàng sụt giảm nguyên nhân chính đến từ ảnh hưởng của xung đột quân sự Nga - Ukraina khiến cả thị trường châu Âu, Mỹ và nhiều nước khác bị khủng hoảng, lạm phát tăng cao. Người dân ở các nước và khu vực này có xu hướng thắt chặt chi tiêu dẫn tới các nhà nhập khẩu, phân phối hàng dệt may phải hoạt động cầm chừng, kéo theo đơn hàng sản xuất cho các đối tác giảm cả về số lượng và sản lượng.

Điều mà các DN dệt may Thái Bình lo ngại hơn cả là sự cạnh tranh đang diễn ra âm thầm nhưng gay gắt đến từ các DN dệt may Trung Quốc, Lào, Myanmar, Ấn Độ, Bangladesh... Ông Nguyễn Tiến Phương, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty Tân Đề cho biết: Trong 2 năm dịch Covid-19 bùng phát, Việt Nam kiểm soát dịch tốt hơn nên đã thu hút được rất nhiều đơn hàng sản xuất của các nước trong khu vực; thậm chí DN phía Bắc nhận đơn hàng của các DN phía Nam. Tuy nhiên, từ cuối năm 2022, các nước đã kiểm soát được dịch và mở cửa trở lại là nguyên nhân số lượng đơn hàng của các DN Việt Nam giảm. Trong bối cảnh nguồn cung giảm, các DN ở nước ngoài tìm mọi cách chiếm lấy đơn hàng như giảm giá, đầu tư đổi mới công nghệ, nâng cao tiêu chuẩn chất lượng đã hút các đối tác chuyển

dịch đơn hàng từ Việt Nam sang.

Tại hội nghị tháo gỡ khó khăn trong sản xuất, kinh doanh do Bộ Công Thương tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh mới đây, ông Trần Như Tùng, Phó Chủ tịch Hiệp hội Dệt may Việt Nam chia sẻ: Trong khi Việt Nam đang thiếu đơn hàng thì Bangladesh "làm không kịp nghĩ". Nguyên nhân là do DN nước này chuyển đổi ngành hàng theo các tiêu chuẩn xanh, bền vững với môi trường kịp lúc nên hiện vẫn nhận được rất nhiều đơn hàng từ các đối tác phương Tây.

Giá các mặt hàng như điện, xăng dầu, than, vải, phụ liệu ngành may, lãi suất vốn vay tăng cao, tỷ giá đồng USD biến động làm cho chi phí sản xuất của DN quá cao. Nhiều DN trầm trở, với chi phí đầu vào cao như hiện nay thì sức cạnh tranh của sản phẩm sẽ giảm càng khó xúc tiến tìm kiếm đơn hàng, đồng thời DN không có lãi. Nếu "sức khỏe" của DN không đủ sức chống đỡ sẽ buộc phải thu hẹp quy mô sản xuất, thậm chí phải đứng hoạt động.

Chủ động ứng phó

Dự báo trước mắt các DN dệt may vẫn còn phải đối mặt với nhiều khó khăn. Vì vậy, việc sớm tìm ra giải pháp để thích ứng với điều kiện mới là điều rất nhiều DN dệt may mong muốn và đang cần lời giải. Theo lãnh đạo Bộ Công Thương, mỗi DN cần xây dựng một vài kịch bản thị trường và có giải pháp với từng trường hợp, tránh rơi vào thế bị động, rủi ro cao do "bỏ tất cả trứng vào một giỏ". Muốn xúc tiến mở rộng được thị trường, trước hết DN phải có những lợi thế, đủ sức cạnh tranh nên việc tăng cường đầu tư cho công nghệ sản xuất tiên tiến và quy trình sản xuất tối ưu hóa, tăng năng suất, giảm chi phí sản xuất và giá thành phẩm là giải pháp tiên quyết buộc phải làm. Bên cạnh đó, đã đến lúc các DN dệt may cần xem xét lại chiến lược về cơ cấu sản phẩm, giá cả và quan tâm tập trung đầu tư cho người lao động cả về trình độ tay nghề, điều kiện làm việc và thực hiện các chế độ an sinh xã hội.

Thực tế tại Công ty Tân Đề cho thấy Công ty đã đầu tư mạnh mẽ đổi mới công nghệ theo hướng tự động hóa và chuyển đổi số trong lĩnh vực quản lý nhân sự, hành chính, sản xuất cho tới giao dịch, ký kết đơn hàng với các đối tác. Công ty đang tạo ra

môi trường làm việc xanh, thân thiện, có tính nhận diện thương hiệu cao đáp ứng tiêu chí của các đối tác là những thương hiệu thời trang cao cấp nổi tiếng trên thế giới. Mặc dù đơn hàng đã ký hiện nay có giảm so với năm trước song Công ty vẫn bảo đảm đủ việc làm cho hơn 18.000 lao động và giữ nhịp tăng trưởng dương. Ông Nguyễn Tiến Phương chia sẻ: Trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, chúng ta luôn phải xác định đổi mới chính mình, trang bị đủ năng lực để có thể cạnh tranh sòng phẳng với các DN nước ngoài. Đặc biệt, sự phục hồi sau dịch Covid-19 buộc các DN phải đổi mới mạnh mẽ hơn nữa để chủ động thích ứng và tồn tại.

Chia sẻ với khó khăn của các DN dệt may, vừa qua đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã đi kiểm tra, nắm bắt tình hình và động viên các DN nỗ lực sản xuất. Đồng chí yêu cầu các sở, ngành, địa phương cần đồng hành, hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi nhất để các DN đầu tư, sản xuất, kinh doanh hiệu quả. Đối với các DN, bên cạnh đầu tư, đổi mới, hiện đại hóa máy móc, công nghệ thì cần nghiên cứu đa dạng hóa sản phẩm, quan tâm định hướng đến thị trường ngách, nhu cầu đặc biệt để tạo ra lợi thế cho DN và tăng trưởng doanh thu. Quản lý nguồn nhân lực một cách thông minh để ổn định đội ngũ công nhân, tăng năng suất, chất lượng lao động. Cùng với đó, mỗi DN cần đào sâu nghiên cứu, tìm cách tiết kiệm chi phí, giảm thiểu sản phẩm tồn kho và cải thiện công tác quản lý tài chính để tăng trưởng lợi nhuận.

Với những khó khăn các DN dệt may đang gặp, nhiều chuyên gia cho rằng Chính phủ cần có thêm những chính sách hỗ trợ. Đơn cử như tiếp tục duy trì chính sách thuế VAT 8%, có giải pháp hỗ trợ người lao động, chính sách ưu đãi về giá điện, than, vận tải, xăng dầu, dịch vụ cảng biển... Đặc biệt, Chính phủ sớm có quy hoạch phát triển năng lực chủ động nguồn cung nguyên phụ liệu trong nước giúp các DN dệt may bớt phụ thuộc vào nguồn nhập khẩu, bảo đảm các tiêu chí truy xuất nguồn gốc để có thể tận dụng được cơ chế ưu đãi của các hiệp định thương mại (FTA), từ đó tạo ra sức cạnh tranh, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm.

KHẮC DUẤN

KIẾN XƯƠNG

Thu nhận gần 70.000 hồ sơ đăng ký tài khoản định danh điện tử

Nhằm tạo điều kiện cho những công dân chưa làm thủ tục cấp căn cước công dân (CCCD), tài khoản định danh điện tử mức độ 1, mức độ 2, thời gian qua, Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an huyện Kiến Xương phối hợp với công an các xã, thị trấn tổ chức thu nhận hồ sơ cấp CCCD và tài khoản định danh điện tử cho công dân các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Kết quả, đến nay Công an huyện đã thu nhận gần 70.000 hồ sơ đăng ký tài khoản định danh điện tử, trong đó gần 17.000 số tài khoản định danh đã kích hoạt.

Thời gian tới, Công an huyện Kiến Xương tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về những tiện ích từ việc giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến nói chung, cấp CCCD trực tuyến nói riêng; phối hợp với công an các xã, thị trấn hướng dẫn, hỗ trợ cấp tài khoản định danh điện tử.

114 mô hình điểm chữa cháy công cộng và mô hình tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy



Thành viên tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy thôn Tả Phú, xã Hồng Thái thực hành dập tắt đám cháy.

Thời gian qua, Công an huyện Kiến Xương phối hợp với các địa phương trong huyện xây dựng, ra mắt 114 mô hình điểm chữa cháy công cộng và mô hình tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy (PCCC), gồm 71 mô hình điểm chữa cháy công cộng và 43 mô hình tổ liên gia an toàn PCCC.

Việc xây dựng mô hình điểm chữa cháy công cộng và tổ liên gia an toàn PCCC nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm, kiến thức về PCCC của cán bộ, đảng viên và nhân dân, giúp mọi người biết cách phòng ngừa và tự tổ chức chữa cháy, thoát nạn, cứu người bị nạn khi có cháy xảy ra, góp phần giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện.

THU THỦY

Tuyên truyền phát triển BHXH tự nguyện và BHYT hộ gia đình

Bảo hiểm xã hội (BHXH) huyện Quỳnh Phụ phối hợp với tổ chức dịch vụ thu Phúc Thịnh vừa tổ chức hội nghị tuyên truyền, phát triển người tham gia BHXH tự nguyện, bảo hiểm y tế (BHYT) hộ gia đình tại xã Quỳnh Lâm.

Tại hội nghị, cán bộ BHXH huyện đã tập trung tuyên truyền, giải thích về ý nghĩa, tính nhân văn của chính sách BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình, quyền và lợi ích khi tham gia; mức kinh phí hỗ trợ từ ngân sách nhà nước. Sau hội nghị đã có 14 người đăng ký tham gia, trong đó 2 người tham gia loại hình BHXH tự nguyện, 12 người tham gia loại hình BHYT hộ gia đình.

Hiện nay, BHXH huyện Quỳnh Phụ đang tiếp tục hỗ trợ, hướng dẫn các tổ chức dịch vụ thu đẩy mạnh tuyên truyền, vận động phát triển người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình, hướng tới hoàn thành mục tiêu BHXH và BHYT toàn dân.

DUY TÙNG

Sau gần 2 năm áp dụng các biện pháp canh tác lúa thân thiện với môi trường không chỉ giúp nhiều hộ dân tại các địa phương giảm thiểu chi phí, tăng năng suất, chất lượng sản phẩm mà góp phần bảo vệ môi trường.

Vụ lúa mùa năm 2022, gia đình ông Tăng Hoa Hiến, thôn Duyên Phú, xã Phú Lương (Đông Hưng) tham gia dự án canh tác lúa thân thiện với môi trường. Ông Hiến dẫn từ bỏ phương pháp canh tác truyền thống, tích cực áp dụng kiến thức đã được tập huấn để cấy lúa theo phương pháp mới. "Nhờ áp dụng canh tác lúa thân thiện với môi trường giúp gia đình tôi giảm khá nhiều tiến công và chi phí thuốc bảo vệ thực vật so với phương pháp canh tác truyền thống. Nhờ vậy, sâu bệnh giảm rõ rệt, cây lúa khỏe hơn, hạn chế được tình trạng lúa đổ ngã, chất lượng gạo được đánh giá rất tốt, hạt chắc, mẩy và có mùi thơm. Vụ lúa xuân này tôi tiếp tục canh tác theo phương thức mới và

Nông dân canh tác lúa thân thiện với môi trường

có triển vọng khá tốt" - ông Hiến chia sẻ.

Theo ông Hiến, từ đầu vụ lúa xuân đến nay 5 sào lúa của gia đình ông chưa phải sử dụng thuốc bảo vệ thực vật. Ông cùng các hộ dân khác trong xã cũng nhất trí sẽ thực hiện các biện pháp canh tác xuyên suốt để giảm chi phí sản xuất, bảo đảm lợi nhuận và góp phần bảo vệ môi trường. Ngoài ông Hiến, ở xã Phú Lương còn có nhiều nông dân tham gia thực hiện mô hình với tổng diện tích khoảng 90ha. Ông Nguyễn Trọng Thành, Giám đốc HTX DVNN xã cho biết: Sau khi có dự án, chúng tôi đã xây dựng kế hoạch tuyên truyền, vận động các hộ dân tích cực tham gia. Cùng với đó, HTX phối hợp với Hội Nông dân xã tổ chức các lớp tập huấn

về kỹ thuật thâm canh lúa cải tiến và kỹ thuật tưới ướt, khô xen kẽ, xử lý rơm rạ sau thu hoạch bằng vi sinh. Thông qua tập huấn giúp bà con thực hiện dự án tiếp cận phương pháp canh tác lúa hữu cơ hiệu quả và bắt tay vào canh tác lúa thân thiện với môi trường. Qua đánh giá, khi áp dụng kỹ thuật canh tác mới, lúa có bộ rễ phát triển mạnh, cây khỏe, khả năng chống chịu sâu bệnh tốt. Năng suất cao hơn nhiều so với cùng diện tích canh tác truyền thống. Bên cạnh đó, hoạt động bơm nước phục vụ tưới, tiêu đã giảm từ 3 - 4 lần/vụ, tiết kiệm từ 30 - 40 triệu đồng/vụ. Việc thực hiện bơm phân theo chu kỳ còn giúp các hộ dân tiết kiệm chi phí từ 40.000 - 60.000 đồng/sào/năm. Qua đó góp phần bảo vệ

cây lúa, bảo vệ môi trường, giảm chi phí sản xuất và tăng thêm lợi nhuận cho nông dân. Tuy nhiên, nhiều nông dân vẫn giữ tư duy sản xuất truyền thống "Nhất nước, nhì phân, tam cần, tứ giống" khiến việc nhân rộng mô hình canh tác lúa thân thiện với môi trường vẫn chưa được đẩy mạnh.

Trước đây, sau mỗi vụ thu hoạch lúa, người dân xã Quỳnh Thọ (Quỳnh Phụ) thường xuyên đốt rơm, rạ. Kể từ khi chuyển sang canh tác lúa thân thiện với môi trường, tình trạng này đã không còn, tất cả rơm, rạ được tận dụng để làm phân ủ hữu cơ. Bà Bùi Thị Hải, Chủ tịch Hội Nông dân xã tiên phong thử nghiệm canh tác lúa thân thiện với môi trường trên diện tích 2ha. Bà cho biết: Từ khi áp dụng

các biện pháp canh tác mới giúp đất xốp, màu mỡ hơn, đồng thời sản lượng cao hơn nhiều so với các canh tác truyền thống. Trong vụ mùa năm 2022, gia đình tôi thu hoạch được khoảng 2,8 tạ thóc/sào. Tuy nhiên, diện tích canh tác lúa thân thiện với môi trường trong xã còn rất manh mún nên chưa thể tạo dựng được niềm tin và khẳng định thương hiệu trên thị trường. Do đó, đầu ra cho sản phẩm của nông dân vẫn chưa được bảo đảm.

"Hiện nay, nhiều nông dân chưa mặn mà với canh tác lúa thân thiện với môi trường. Bên cạnh đó về đầu ra cho sản phẩm, giá thành của phân vi sinh khá cao cũng làm ảnh hưởng đến lợi nhuận của các hộ sản xuất. Một số vùng chiêm trũng lại gặp khó khăn khi áp dụng các nguyên tắc canh tác mới. Cùng với đó, khi ruộng khô khiến cho tình trạng chuột phá hoại lúa mùa xuất hiện nhiều hơn. Vì vậy sẽ phát sinh các khoản chi dành cho việc thuê nhân công để diệt chuột. Hiện nay, lực lượng lao động để thực hiện

việc ủ phân hữu cơ vẫn còn thiếu khá nhiều" - ông Ngô Doãn Đò, Giám đốc HTX DVNN xã Quỳnh Thọ cho biết.

Ông Lê Hồng Sơn, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh cho biết: Sau 2 năm triển khai, đến nay dự án canh tác lúa thân thiện với môi trường đã mang lại những kết quả tích cực cho người nông dân. Dự án đã góp phần tạo

chuyển biến về nhận thức và hành động của nông dân trong sản xuất lúa theo hướng thân thiện với môi trường. Có thể khẳng định, việc áp dụng phương pháp canh tác lúa thân thiện với môi trường là giải pháp hữu ích bảo vệ môi trường, sức khỏe nông dân do hạn chế việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, phân bón vô cơ. Thời gian tới, Hội

Nông dân tỉnh sẽ phối hợp các cơ quan thông tin đại chúng đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền để nhân rộng mô hình theo hình thức "nông dân dạy nông dân", góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, bảo vệ môi trường, hướng đến xây dựng thương hiệu lúa gạo an toàn, thân thiện với môi trường.

NGUYỄN TRIỆU



Chuyên gia hướng dẫn cách đo phát thải khí nhà kính trong canh tác lúa cho cán bộ hội nông dân.